
 
 
 
 
 

 
ประกาศสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 

…………………………………………….. 
 

  ตามที่ สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดจัดใหมีการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ.๒๕๖4 ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสภา
เทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 
2564 น้ัน 
 

  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไข
เพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 ขอ ๓๓ วรรคสี่  จึงประกาศมติรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบล
มะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2 
 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
  

    ประกาศ ณ  วันที่  30  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖4 
 
 
 

           (นายอานัน  สีระโก) 
                       เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาล  สมัยประชุมสามัญ 
สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖4  ครั้งท่ี 2 

วันพฤหัสบดี ท่ี 19 สิงหาคม ๒๕๖4  เวลา 09.3๐ น. 
ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

 

.......................................................................................... 
 

ระเบียบวาระที่  ๑ เรื่องประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
1.1 ................................................................................................................................... 
1.2 ................................................................................................................................... 

 
ระเบียบวาระที่   ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่ 2 ประจําป 25๖4  

ครั้งท่ี ๑ ประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม  25๖4 
 
ระเบียบวาระที่   3 เรื่องกระทูถาม 

- ไมมี  - 
 

ระเบียบวาระที่   4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 4.1  เรื่อง การพิจารณาคําเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําป

งบประมาณ พ.ศ. 2565 
 
ระเบียบวาระที่   5 เรื่องที่เสนอใหม 

5.1 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
5.2 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
2565 (วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติ) 
5.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
เปลี่ยนเปนโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบล
มะรือโบตก (โครงการเบิกตัดป) 
5.4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว 
โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
5.5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564      
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม 

 
ระเบียบวาระที่   6 เรื่องอื่น  ๆ 

6.๑ เรื่อง........................................................................................................... 
6.๒ เรื่อง........................................................................................................... 
6.๓ เรื่อง........................................................................................................... 
 

 

…………… 
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(สําเนา) 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  

สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งท่ี 2 
วันพฤหัสบดี ท่ี 19 สิงหาคม  2564 

ณ หองประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

............................. 
  

รายนามผูเขาประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายใสดี  หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล ใสดี  หะยีบือราเฮง 

2. นางสาวมารียะห  อุซา รองประธานสภาเทศบาล มารียะห  อุซา 
3. นายอับดุลรอฮิม  เจะโกะ สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอฮมิ  เจะโกะ 

4. นายมาม ุ หะยีดอเลาะ  สมาชิกสภาเทศบาล มาม ุ หะยีดอเลาะ  

5. นายสูกีพล ี ดือราแม  สมาชิกสภาเทศบาล สูกีพล ี ดือราแม  

6. นางสาวปทมา  ยือราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล ปทมา  ยือราเฮง 

7. นายอับดุลการิม  นิบอซ ู สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลการิม  นิบอซ ู

8. นายอับดุลรอพา  อีอาซา สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลรอพา  อีอาซา 

9. นายอาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล อาหะมะสักร ี หะยีอับดลุเลาะ 

10. นายอับดุลฮากิม  บราเฮง สมาชิกสภาเทศบาล อับดุลฮากิม  บราเฮง 

11. นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ สมาชิกสภาเทศบาล ตูแวนูนีลา  มือรงีิง 

12. นางสาวฟาตีฮะ มะสาแม สมาชิกสภาเทศบาล   ฟาตีฮะ มะสาแม 
13. นายอานัน  สีระโก ปลัดเทศบาล/เลขานุการ อานัน  สีระโก 
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รายนามผูเขารวมประชมุ 
 

ที ่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง ลายมือชื่อ 

1. นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก อับดุลรอฮมิ เจะโซะ 

2. นายมาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ รองนายกเทศมนตรี ฯ มาหะมะนาวาวี หะยีอูเซง็ 
3. นายกามาลย หะยีดิน รองนายกเทศมนตรี ฯ กามาลย หะยีดิน 
4. นางสาวตูแวมาซีเตาะ มือรีงงิ    เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ ตูแวมาซีเตาะ มือรงีิง   
5. นายวรรณวิมาน แวดือราแม   ที่ปรกึษานายกเทศมนตรี ฯ วรรณวิมาน แวดือราแม 
6. นายอาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล รองปลัดเทศบาลฯ อาหะหมัดดือรอป อาบซูาแล 

7. นางสาวฮาลเีมาะห  สะอ ิ หัวหนาสํานกัปลัดเทศบาล ฮาลีเมาะห  สะอ ิ

8. นางกรรณิการ มจีันทร ผูอํานวยการกองคลงั กรรณิการ มีจันทร 
9. นางสาวมารสิา หะยมีะ ผูอํานวยการกองสวัสดิการสงัคม มาริสา หะยีมะ 

10. นายปูซี  เจะอเุซง็  ผูอํานวยการกองชาง ปูซี  เจะอเุซง็  
11. นายนิอุสมัน อาแว หัวหนาฝายปกครอง นิอุสมัน อาแว 
12. นายซัมซูดิน รอเซะ    หัวหนาฝายบรหิารงานสาธารณสุข ซัมซูดิน รอเซะ    
13. นางสาวซูไฮนีย แมเราะ หัวหนาฝายบรหิารงานคลัง ซูไฮนีย แมเราะ 
14. นางสาวมัสตรูา หะยมีูซอ หัวหนาฝายสังคมสงเคราะห มัสตูรา หะยีมูซอ 
15. นายมูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ   นักวิเคราะหนโยบายและแผน มูฮัมหมัดไฟซอล  เจะโซะ 
16. ส.ต.ต.ฮาเซง็ มะเซ็ง นักวิชาการศึกษา ฮาเซ็ง มะเซง็ 
17. นางอําพร พันธยอด   นักพัฒนาชุมชน อําพร พันธยอด   
18. นางสาวโซฟฟยะห วงศสอนธรรม   นักสันทนาการ โซฟฟยะห วงศสอนธรรม   
19. นายอับดุลเลาะห ดอเลาะตาเฮ เจาพนักงานพสัด ุ อับดุลเลาะห ดอเลาะตาเฮ 
20. นายบุญยามิน  ยูโซะ เจาพนักงานธุรการ บุญยามิน  ยูโซะ 
21. นางสาวพาตีเมาะ  ลาเตะ คนงานทั่วไป พาตีเมาะ  ลาเตะ 
22. นางสาวรอบีฮะห บูละ  คนงานทั่วไป รอบีฮะห บลูะ  
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เริ่มประชุมเวลา  09.45 น. 
 
         เมื่อถึงเวลาประชุม  เลขานุการสภาเทศบาล ไดใหสัญญาณเรียกสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานเขา

หองประชุม แลวนับองคประชุม ปรากฏวาองคประชุมมาประชุมครบทั้ง 12 คน หลังจากนั้น นายใสด ี 
หะยีบือราเฮง ประธานสภาเทศบาล  ไดกลาวเปดการประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ตางๆ  

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

       เรียน นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก  สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภา รองปลัดเทศบาล 
หัวหนากองตางๆ และผูมีเกียรติทุกทาน  วันนี้เปนอีก 1 วันที่ดี ที่ทั้งคณะผูบริหาร สมาชิกสภา
เทศบาล และ ผอ.กองตางๆ ไดกลับมาพบปะและเปลี่ยนความคิดเห็นตางๆ อยางพรอมหนาพรอมตา
กันอีกครั้งหนึ่ง  ดังนั้น ผมจึงขอตอนรับและขอขอบคุณทุกทาน ณ ที่นี้ ที่เขารวมการประชุมในครั้งนี้
นะครับ 
 

การประชุมในครั้งนี้ เปนการประชุมสภาเทศบาลฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 
ครั้งที่ 2 มีระเบียบวาระทีส่ําคัญทีส่ภาเทศบาลจะตองรวมกนัพิจารณา คือ การพิจารณารางเทศบญัญตัิ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ และวาระที่ 3 ขั้นลง
มติใหตราเปนเทศบัญญัติ   การพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2563 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนเปนโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปน
โครงการเบิกตัดป  และการพิจารณาอนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว 
ดังกลาว คือ โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ  
 

        และบัดนี้  ไดเวลาอันสมควรแลว   กระผมขอเปดการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 2  ขอดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่  1 เรื่อง ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
นายใสดี หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

เมื่อวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เทศบาลตําบลมะรือโบตกไดอํานวยความสะดวกสําหรับการ
บริการฉีดวัคซีนโควิค-19 โดยมีทีมงานของโรงพยาบาลระแงะเปนผูดําเนินการฉีดวัคซีน  มีประชาชน
ในพื้นที่ตําบลมะรือโบตกมาฉีดวัคซีนเปนจาํนวนมาก ซึ่งเปนการตอบรับที่ดี การบริการฉีดวัคซีนในครั้ง
นี้เปนการบริการเชิงรุก สรางภูมิคุมกันหมู เพิ่มความสะดวกแกพอแมพี่นองในการเดินทางไปฉีดวัคซีน 
กระผมจึงขอขอบคุณทานผูบริหาร ปลัดเทศบาลผูอํานวยการกอง และเจาหนาที่ทุกฝาย ที่ให
ความสําคัญและใหความรวมมือในกิจกรรมดังกลาวจนสามารถผานลุลวงไปดวยดี         

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

การใหบริการฉีดวัคซีนที่ผานมาไดรับการตอบรับที่ดีจากประชาชน มีผูมารับการฉีดวัคซีน 400 
กวาคน และในชวงบายวันเดียวกัน ไดมีกิจกรรมประชุมช้ีแจงการจัดการศพผูเสียชีวิตจากโรคติดเชื้อโค
วิด-19 โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรผูปฏิบัติงานจริงเกี่ยวกับการจัดการศพในโรงพยาบาลนราธิวาสฯ  
โดยรูปแบบการจัดการศพนั้น ไดมีหนังสือจากสํานักจุฬาราชมนตรีเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการจัดการ
ศพมุสลิมที่เสียชีวิตจากโรคโควิด-19  มีรายละเอียด คือ ศพผูเสียชีวิตจากโรคโควิด-19 จะถูกบรรจุใส
ถุงบรรจุศพและผานการทําความสะอาดฆาเชื้อภายนอกถุงบรรจุศพตามมาตรฐาน จึงหามเปดถุงบรรจุ
ศพเนื่องจากการเปดถุงบรรจุศพจะทําใหเกิดการแพรกระจายเชื้อโรคจากการสัมผัสสารคัดหลั่งของ
ผูตายได กรณีมีการเสียชีวิตที่บานซึ่งอยูในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเขมงวดหรือในพื้นที่อื่นที่อาจสงสัยวา
จะเสียชีวิตดวยโรคโควิด-19 จะตองแจงใหโรงพยาบาลมารับศพไปตรวจชันสูตรเพื่อใหเปนไปตาม
มาตรการดานสาธารณสุขในการปองกันแพรระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19  ใหทําตะยัมมุมบนถุง
บรรจุศพโดยใหผูทําหนาที่ตะยัมมุมสวมชุดอุปกรณปองกันเต็มชุดและใหถือเอาถุงบรรจุศพเปนผา
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กะฝน ในกรณีบรรจุถุงบรรจุศพในโลงใหจัดศพผูเสียชีวิตในทานอนตะแคงขวาพรอมทําเครื่องหมาย
บอกดานศีรษะและดานเทาใหชัดเจน และดําเนินการฝงศพผูเสียชีวิตที่บรรจุในถุงบรรจุศพในทานอน
ตะแคงขวาหันหนาไปทางทิศตะวันตก กรณีที่ศพถูกบรรจุมาในถุงบรรจุศพโดยไมไดมีการอาบน้ําศพ
และไมมีการตะยัมมุมและไมไดนอนตะแคงขวาโดยไมสามารถเปดโลงศพเพื่อดําเนินการใดๆได ให
ละหมาดแกศพและฝงศพไปตามสภาพนั้น ใหเฉพาะญาติใกลชิดผูเสียชีวิตเทานั้นละหมาดที่สุสาน โดย
ใหผูรวมละหมาดปองกันตนเองโดยการสวมใสหนากากอนามัยและเวนระยะหางระหวางกันอยางนอย 
2 เมตร และใหรีบฝงศพนั้นทันที และขอความรวมมือใหมัสยิดไดจัดเตรียมบุคลากรในการจัดการศพ
ผูเสียชีวิตจากโรค โควิด-19 โดยใหมัสยิดขอคําปรึกษาการดําเนินการที่เกี่ยวของกับหนวยงาน
สาธารณสุขในพื้นที่รวมกับสํานักงานคณะกรรมการอิสลามประจําจังหวัด 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ 
ระเบียบวาระที่  ๒ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.

2564 ครั้งท่ี 1 ประชุมเมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม 2564 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        ตามที่เลขานุการสภาฯ ไดจัดสงรายงานการประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ครั้งที่ผานมา 
คือ การประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 เพื่อใหสมาชิกสภา
เทศบาล ไดตรวจสอบรายงานการประชุมวามีขอความใดจะขอแกไขหรือเพิ่มเติมหรือไมนั้น... ดังนั้น จึง
ขอใหสมาชิกสภาเทศบาลทุกทานตรวจสอบรายงานการประชุม ตามที่ปรากฏในเอกสาร  ตั้งแตหนา
แรกจนถึงหนาสุดทาย วามีขอความใดจะเพิ่มเติมหรือแกไขหรือไม  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมตอไป ขอเชิญครับ 

 - ที่ประชุมไมมีการเสนอแกไขเพิ่มเตมิรายงานการประชุม - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

        หากทุกทานไมมีอะไรจะแกไขหรือเพิ่มเติมแลว สรุปวาที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่ผานมาครับ 

ที่ประชุม 
        มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลครั้งที่ผานมา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ประจําป พ.ศ.2564 ครั้งที่ 1 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องกระทูถาม 
          - ไมมี – 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถ่ินตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
 4.1 เรื่อง การพิจารณาคําเสนอแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลในคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ 
เมื่อวันที่  11  สิงหาคม ๒๕๖4 ไดมีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  ในวาระที่ ๑ และ ไดสงรางเทศบัญญัติฯ  ดังกลาว ไปยังคณะกรรมการแปร
ญัตติเพื่อพิจารณา โดยที่ประชุมสภาฯ  ไดกําหนดระยะเวลาการเสนอคําขอแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 นับตั้งแตสภาเทศบาลมีมติรับหลักการรางเทศ
บัญญัติ  ทั้งนี้ ไดกําหนดเวลาสําหรับเสนอคําแปรญัตติ ไมนอยกวา 24 ชั่วโมง ระหวางวันที่ ๑3 – ๑5 
สิงหาคม ๒๕๖4  ตั้งแตเวลา 0๘.๓0 น.- 16.30 น. นั้น  คณะกรรมการแปรญัตติไดดําเนินการ
ประชุมเพื่อพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ เมื่อวันที่ ๑6 สิงหาคม ๒๕๖4 ที่ผานมา พรอมทั้งได
รายงานผลใหประธานสภาเทศบาลรับทราบเปนที่เรียบรอยแลว   
 

 ดังนั้น เพื่อใหการพิจารณาการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในวาระที่  ๒  (ขั้นแปรญัตติ)  มีความชัดเจน จึงขอเชิญประธาน
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คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติฯ (ทาน สท.อาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ) ไดรายงาน
ความเห็นเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เพื่อประกอบการพิจารณาตอไป ขอเชิญครับ 

นายอาหะมะสักร ี  
หะยีอับดลุเลาะ   
สมาชิกสภาเทศบาล  
(ประธานคณะกรรมการ
แปรญัตติ) 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

         กระผม นายอาหะมะสักรี หะยีอับดุลเลาะ สมาชิกสภาเทศบาล ในฐานะประธานคณะ 
กรรมการแปรญัตติ ขอแถลงรายงานและความเห็น ในการพิจารณาแปรญัตติรางเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 ตอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ  มีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

         ตามที่ประชุมสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก เมื่อคราวประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจําป 
พ.ศ. ๒๕๖4 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม ๒๕๖4  มีมติรับหลักการแหงรางเทศบัญญัติฯ (วาระที่ 
๑)  และที่ประชุมเห็นชอบกําหนดระยะเวลาการแปรญัตติไวนับตั้งแตสภาฯ มีมติรับหลักการราง
ขอบัญญัติ โดยไดกําหนดระยะเวลาสําหรบัเสนอคําแปรญัตติไมนอยกวา 24 ชั่วโมงนับแตสภาเทศบาล
มีมติรับหลักการ ในวันที่  13 -15 สิงหาคม 2564 ตั้งแตเวลา 08.30 - 16.30 น. โดย
คณะกรรมการแปรญตัติไดมีหนังสอืแจงใหผูบรหิาร และสมาชิกสภาเทศบาล ผูยื่นคําแปรญัตติมาช้ีแจง
แสดงความเห็นตอคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2564 นั้น 
 

 บัดนี้  คณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติ ไดประชุมพิจารณาเสร็จสิ้นแลว เมื่อวันที่ 16  
สิงหาคม ๒๕๖4 ณ หองประชุม(เล็ก) สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก  จึงขอรายงานผลการประชุมดังนี ้

 

1. ในหวงระยะเวลาที่ไดกําหนดการเสนอคําแปรญัตติ ตั้งแตสภาฯ มีมติรับหลักการรางเทศ
บัญญัติ จนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2564 ปรากฏวา  ไมมีผูบริหาร หรือสมาชิกฯ ทานใดมายื่นคําแปร
ญัตติเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5  แต
อยางใด 

2. คณะกรรมการแปรญัตติ ไดประชุมพิจารณารวมกัน เห็นวารางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  มีความถูกตอง เรียบรอย จึงมีมติเห็นชอบเปนเอกฉันทให
คงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติฯ ไวทุกประการ โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา คณะกรรมการแปรญัตติ มีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติฯ ไวทุก
ประการ โดยไมมีการแกไขเพิ่มเติม 

ที่ประชุม 
          รับทราบ (กรรมการแปรญัตติไดเห็นชอบใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําป พ.ศ.2565 ไวทุกประการ) 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องที่เสนอใหม 
 5.1 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 

(วาระที่ 2 ขั้นแปรญัตติ) 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ประธานคณะกรรมการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบ 
ประมาณ พ.ศ. 2565 ไดรายงานความเห็นเสนอตอที่ประชุมสภาเทศบาลฯ เมื่อสักครูที่ผานมาวา ไมมี
ผูบริหาร หรือสมาชิกสภาฯ ทานใด มายื่นคําแปรญัตติเพื่อขอแกไขเพิ่มเติมรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 และคณะกรรมการแปรญตัติ ไดพิจารณาแลวเห็นวารางเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖5  มีความถูกตอง เรียบรอย จึงมีมติ
เห็นชอบเปนเอกฉันทใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติฯ ไวทุกประการ นั้น 

 

ดังนั้น กระผมจึงขอใหที่ประชุมสภาเทศบาลแหงนี้ ไดพิจารณาลงมติวาจะเห็นชอบกับการแปร
ญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ในวาระที่ 2(ขั้นแปร
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ญัตติ) หรือไม หากเห็นชอบขอใหยกมือขึ้น 
 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบ - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

จากผลการยกมือ สรุปวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบการแปรญัตติรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 นั่นคือ ใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5  ไวทุกประการ 

ที่ประชุม 
         มีมติเห็นชอบใหคงรางเดิมแหงรางเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๖5  ไวทุกประการ 

 5.2 เรื่อง การพิจารณารางเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2565 
(วาระที่ 3 ขั้นลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติ) 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         สําหรับการพิจารณาในวาระที่ ๓ ข้ันลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติ  กระผมขอใหที่ประชุมสภาฯ  
ไดพิจารณาลงมติวาจะเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.
๒๕๖5 หรือไม หากเห็นชอบขอใหยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 9 ทาน ยกมือเห็นชอบ - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

จากผลการยกมือ สรุปวา ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ ใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย 
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 ครับ 

ที่ประชุม          มีมติเห็นชอบใหตราเปนเทศบัญญัติงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖5 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเรียนช้ีแจงใหทราบวา  ถึงแมจะผานขั้นตอนการลงมติใหตราเปนเทศบัญญัติฯ แลวก็ตาม  
แตขณะนี้ ยังไมสามารถใชได เพราะหลังจากสภาฯ ลงมติแลว ภายใน 7 วันหลังจากนี้ เทศบาลฯ
จะตองสงรางเทศบัญญัติฯ ไปยังอําเภอ เพื่อสงใหผูวาราชการจังหวัดฯ พิจารณากอน หากผูวาราชการ
จังหวัดฯ เห็นชอบแลว จึงจะสงคืนรางเทศบัญญัติฯ ใหเทศบาลฯลงนามประกาศใชได  และมีผลตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖4 เปนตนไป 

 5.3 เรื่อง ญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 โครงการ
ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2563 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเปนโครงการเบิกตัดป ขอเชิญครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

 ขาพเจา นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖3 โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

ตามที่ เทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน 200,000.- บาท  
และสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดมีมติอนุมัติใหกันเงินไวเบิกตัดป เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล 
สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑    เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3 นั้น 

 

เนื่องจากเทศบาลตําบลมะรือโบตก มีความประสงคเปลี่ยนแปลงลักษณะการดําเนินการ
โครงการดังกลาว จากการปรับปรุงเปนการกอสรางใหม เพื่อใหไดซุมเฉลิมพระเกียรติที่มีมาตรฐาน 
คงทน และสวยงามตามวัตถุประสงคที่วางไว ดังนั้นจึงขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงโครงการดังกลาว 
ดังนี้ 
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คําชี้แจงเดิม คําชี้แจงใหม 
โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวน
เงิน 200,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาโครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบล
มะรือโบตก หมูที่ 5  ตําบลมะรือโบตก อําเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด) 

โครงการกอสรางซุมเฉลมิพระเกียรติ จํานวนเงิน 
200,000 บาท 
- เพื่อจายเปนคาโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระ
เกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบล
มะรือโบตก หมูที่ 5  ตําบลมะรือโบตก อําเภอ
ระแงะ จังหวัดนราธิวาส (ตามแบบแปลนที่
เทศบาลกําหนด) 

 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายในงบลงทุน ที่ทําใหลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถิ่น และ 
ขอ 30 การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายการที่ไดกันเงินหรือขยายเวลาการเบกิจายเงินไว
แลว จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจใหกันเงินหรือขยายเวลาการเบิกจายเงิน 

  

ดังนั้น จึงเสนอญัตตินี้ เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕63 ของโครงการดังกลาว  
ตามระเบียบกระทรวง มหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. 
2563  ขอ 29 และ ขอ 30  ตอไป ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.
2563 โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ เปลี่ยนเปนโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ จาก
รายการที่กลาวขางตน กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ดังกลาว
หรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบ - 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 
โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม 
         มีมติอนุมัติเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563 จากโครงการ
ปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ เปนโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 

 5.4 เรื่อง ญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว โครงการกอสราง
ซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

         ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมตัิขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว ครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรอืโบตก 
 

ขาพเจา นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ นายกเทศมนตรีตําบลมะรือโบตก ขอเสนอญัตติ เรื่อง ขอ
อนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้ 
 

ตามที่ เทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2563  
แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาที่ดินและสิ่งกอสราง คาบํารุงรักษาและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งกอสราง โครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ จํานวนเงิน 200,000.- บาท  ซึ่ง
สภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดมีมติอนุมัติใหกันเงินไวเบิกตัดป เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาล สมัย
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สามัญ สมัยที่ 3 ประจําป พ.ศ. ๒๕๖3 ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม ๒๕๖3  และเทศบาลฯ ไดขอ
อนุมัติให เปลี่ยนแปลงคําชี้แจงโครงการดังกลาว จากโครงการปรับปรุงซุมเฉลิมพระเกียรติ 
เปลี่ยนแปลงเปนโครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ เมื่อสักครูที่ผานมา นั้น  

 

เนื่องจาก เทศบาลตําบลมะรือโบตก ไมสามารถดําเนินการโครงการดังกลาวไดทันใน
ปงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนั้น จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอ
เบิกเงินตัดปไว โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ดังกลาวอีก 1 ป 

 

 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององคกรปกครองสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๕ และแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕
61 หมวด ๕ การกันเงิน ขอ ๕๙ ในกรณีที่มีรายจายหมวดคาครุภัณฑที่ดินและสิ่งกอสราง ยังมิไดกอ
หนี้ผูกพันแตมีความจําเปนจะตองใชจายเงินนั้นตอไปอีก ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นรายงานขอ
อนุมัติกันเงินตอสภาทองถิ่นไดอีกไมเกินระยะเวลาหนึ่งป กรณีเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการกันเงินตาม
วรรคหนึ่งแลว หากองคกรปกครองสวนทองถิ่นยังมิไดดําเนินการกอหนี้ผูกพัน ใหขออนุมัติขยายเวลา
เบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่น หรือกรณีมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงรายการ
ดังกลาวที่ทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่กอสราง ใหขออนุมัติ
เปลี่ยนแปลงและหรือขยายเวลาเบิกจายเงินไดไมเกินอีกหนึ่งปตอสภาทองถิ่นแลวแตกรณี และ
โครงการดังกลาวตองมีวัตถุประสงคเดิมตามที่ไดรับอนุมัติใหกันเงินไว 

 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติ
ขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ตามระเบียบดังกลาวตอไป ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่  ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการที่ไดขอเบิกเงินตัดปไว 
โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหนาสํานักงานเทศบาลตําบลมะรือโบตก กระผมขอทราบ
มติที่ประชุมวาจะอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน หรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น ครับ 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนุมัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงนิ โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ ได
ครับ 

ที่ประชุม มีมติอนุมัติใหขยายเวลาเบิกจายเงิน โครงการกอสรางซุมเฉลิมพระเกียรติ 
 5.5 เรื่อง ญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564  เพื่อต้ังจาย

เปนรายการใหม 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย  ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหมครับ 

นายอับดุลรอฮิม เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

เรียน  ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 

ขาพเจาขอเสนอญัตติ เรื่อง ขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2564 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม เพื่อขอใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตกไดโปรดพิจารณาอนุมัติ 
ดังนี้ 

 โอนลด 
 

 แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบดําเนินงาน คาใชสอย รายจายเกี่ยวกับการรับรอง
และพิธีการ จํานวนเงิน 26,300.- บาท  
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ตั้งจายเปนรายการใหม 
 

1. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑสํานักงาน  โครงการจัดซื้อ
โทรศัพทสํานักงาน แบบตั้งโตะ จํานวนเงิน 8,100.- บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน 
แบบตั้งโตะ จํานวน 6 เครื่องๆ ละ 1,350.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

- ขนาดหนาจอ 2 บรรทัดข้ึนไป 
- รองรับการแสดง Caller ID ได 

    - สามารถใชงานไดกับสายตรงองคกรได 
- ใชงานรวมกับระบบโทรศัพทตูสาขาได 

 

2. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑสํานักงาน โครงการจัดซื้อ
โทรศัพทสํานักงาน แบบไรสาย จํานวนเงิน 12,500.-บาท เพื่อจายเปนคาจัดซื้อโทรศัพทสํานักงาน 
แบบไรสาย จํานวน 5 เครื่องๆ ละ 2,500.- บาท โดยมีคุณลักษณะพื้นฐาน ดังนี้ 

  - มีเทคโนโลยี 2.4 GHZ 
   - รองรับการแสดง Caller ID ได 
   - มีหนาจอ LCD 
   - มีจํานวนชองสัญญาณ 90 ชอง เปนอยางนอย 

 

3. แผนงานบริหารทั่วไป งานบริหารทั่วไป งบลงทุน คาครุภัณฑคอมพิวเตอร โครงการจัดซื้อ
เ ครื่ อ ง สํ า รอง ไฟฟ า  จํ านวน เ งิ น  5 ,700 . - บ าท  เพื่ อ จ าย เป นค า จั ดซื้ อ เ ครื่ อ ง สํ า รอ ง
ไฟฟา จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 5,700 บาท โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
         - มีกําลังไฟฟาดานนอกไมนอยกวา 1 KVA (600 Watts) 
         - สามารถสํารองไฟฟาไดไมนอยกวา 15 นาที 
 

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
พ.ศ. 2563  ขอ 27  การโอนเงินงบประมาณรายจายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทําให
ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของสภา
ทองถิ่น 
 

ดังนั้น จึงขอเสนอญัตตินี้เพื่อใหสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก ไดโปรดพิจารณาอนุมัติโอนเงิน
งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม สําหรับรายการ
ดังกลาว ขอบคุณครับ 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

ตามที่ ผูบริหารเสนอญัตติขออนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม จากรายการที่กลาวขางตน กระผมขอทราบมติที่ประชุมวาจะ
อนุมัติใหโอนเงินงบประมาณ ดังกลาวหรือไม  หากอนุมัติ ขอใหยกมือขึ้น 

 - สมาชิกสภาเทศบาลจํานวน 10 ทาน ยกมือเห็นชอบใหอนุมัติ – 
นายใสดี  หะยีบือราเฮง 
ประธานสภาเทศบาล 

สรุปวา ที่ประชุมมีมติอนุมัติโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 
เพื่อตั้งจายเปนรายการใหม ตามที่นายกเทศมนตรีเสนอครับ 

ที่ประชุม 
มีมติอนุมัติใหโอนเงินงบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖4 เพื่อตั้งจายเปน

รายการใหม ตามที่เสนอ 
ระเบียบวาระที่  6 เรื่องอื่น ๆ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาล และผูเขารวมประชุมเสนอประเด็นอื่นๆ หรือประเด็นปญหาตางๆ 
ที่เกิดขึ้นใหที่ประชุมสภาเทศบาลรับทราบ ครับ 
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นายอับดุลรอพา อีอาซา
สมาชิกสภาเทศบาล 

เนื่องจากขณะนี้ ใกลจะสิ้นปงบประมาณ พ.ศ.2564 แลว จึงขอสอบถามถึงประเด็นปญหาที่
เคยแจงปญหาใหทราบแลวในที่ประชุมแหงนี้ที่ผานมา คือ การขุดลอกรางระบายน้ําที่ชุมชนอาแว และ
การซอมแซมฝาตะแกรงเหล็กรางระบายน้ํา ขณะนี้ยังไมไดรับการแกปญหา กระผมอยากใหเรง
ดําเนินการใหแลวเสร็จ เพื่อประโยชนของประชาชน ซึ่งกระผมเกรงวาโครงการจะลาชาไปจนถึงป
ถัดๆไปเหมือนกับหลายๆโครงการที่ผานมา   สวนเกี่ยวกับการซอมฝาปดรางระบายน้ํานั้น ขอเสนอให
ทําเปนแบบเดิม(ฝาตะแกรงเหล็ก)ครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

จากปญหาที่เสนอมา กระผมรับทราบและรับพิจารณา และจะพยายามแกปญหาใหเรว็ที่สุดตาม
กําลังความสามารถที่จะกระทําได สําหรับรายละเอียดขอเชิญ ผอ.กองชาง รบกวนชวยอธิบายดวยครับ 

นายปูซี  เจะอเุซง็ 
ผูอํานวยการกองชาง 

เกี่ยวกับการขุดลอกรางระบายน้ําชุมชนอาแว  โครงการนี้ ทางเทศบาลไดประมาณการแลว 
รวมทั้งไดทําสัญญาแลว ตั้งแตวันที่ 7 สิงหาคม 2564 ที่ผานมา ซึ่งผูที่จะดําเนินการขุดลอกจะเขาไป
ดําเนินการในวันเสารที่จะถึงนี้  โครงการนี้สามารถดําเนินการแลวเสร็จในปงบประมาณ 2564 นี้ ครับ 

นายอานัน สีระโก 
เลขานุการสภาเทศบาล 

เกี่ยวกับการทําฝารางระบายน้ํานั้น เปนโครงการที่ตองใชงบประมาณมาก และขณะนี้
งบประมาณของเรามีไมมากแลว เราใชงบประมาณสวนใหญหมดไปกับการแกปญหาโควิด และ
งบประมาณก็ลงมาลาชาดวย สงผลใหหลายโครงการตองขอทําเปนโครงการเบิกตัดป เพราะไมทัน
ดําเนินการภายในปงบประมาณได  ดังนั้น การดําเนินการโครงการตางๆจึงสามารถทําไดเทาที่เรามี
งบประมาณเทานั้น และหากงบประมาณมาไมทันก็คงตองทําเปนเบิกตัดปครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

ในปงบประมาณหนานี้ เราหวังวาเราจะหาวิธีตางๆ เพื่อใหสามารถดําเนินการโครงการตางๆ 
ตามความตองการของประชาชนและโครงการตางๆ ตามที่เทศบาลกําหนดไว ใหสําเร็จลุลวง โดย
โครงการที่ตองรีบดําเนินการ เชน การแกปญหาน้ําทวมถนนหนทาง การแกปญหาฝาตะแกรงเหล็กราง
ระบายน้ํา การแกปญหาถนนหนทางตางๆ เราจะพยายามหางบประมาณเพื่อแกปญหาและทําโครงการ
ตางๆ ตามที่วางไวครับ 

นายอาหะมะสักรี    
หะยีอับดลุเลาะ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมของเรียนแจงปญหาตางๆเพื่อทางเทศบาลชวยแกไขปญหา คือ เนื่องจากขณะนี้พบวา
การเก็บขยะตามชุมชนตางๆ ไมคอยสะอาด จึงอยากใหติดตามเรื่องการเก็บขยะดวยครับ และอีก
ปญหาที่พบ คือปายชื่อซอยตางๆ ควรปรับปรุงใหม และควรทําปายชื่อซอยสําหรับซอยที่ยังไมมีปาย
ดวย และสุดทาย เรื่องไฟสองสวางภายในเขตเทศบาล ผมเสนอวาควรมีไฟสองสวางใหแกทุกหมูบาน 
ทุกชุมชน และควรใหมีไฟสองสวางที่เสาไฟทุกตนภายในเทศบาล โดยเฉพาะที่ถนนเสนหลักครับ 
ตอนนี้ไฟสองสวางชวงเทศบาล-เขาญีปุ่น ดับมานานพอสมควรแลว จึงขอใหทางผูบริหารชวยแกปญหา
ดวยครับ 

นายอับดุลรอฮิม  
เจะโซะ 
นายกเทศมนตรีฯ 

การเก็บขยะชวงที่ผานมาอาจมีปญหาบาง เนื่องจากรถเก็บขยะมีไมพอ เนื่องจากรถคันสีเขียว
นั้นตองเขาซอมอยูบอยๆ ตอนนี้ซอมเสร็จแลว  และก็ไดกําชับพนักงานวาควรระมัดระวังในการเก็บ
ขยะ ใหเก็บขยะที่ลนถังเขาไปในรถดวย ก็ฝากทาง ผอ.กองสาธารณสุขชวยติดตามและตักเตือน
พนักงานเก็บขยะดวยนะครับ สวนเรื่องปายช่ือซอย ซึ่งเปนปญหามานานแลวนั้น ก็ใหทางชางชวยจด
บันทึกไว เพื่อการดําเนินการตอไปในโอกาสหนา สวนเรื่องไฟฟาสองสวางเราไดปรึกษาไวแลววา ใน
ปงบประมาณหนา หากมีงบที่เพียงพอ เราจะติดตั้งไฟ LED แบบ 40 ดวงตอหมอแปลง 1 ตัว โดยจะ
เริ่มที่ถนนสายหลักกอน  และหากยังมีงบเหลือ เราคอยดําเนินการเขาไปในซอยตางๆ ครับ 

นายกามาลย หะยีดิน 
รองนายกเทศมนตรี ฯ 
 

        ประเด็นเกี่ยวกับไฟสองสวาง ซึ่งมีดับอยูบางตามชุมชนตางๆ นั้น ทางกองชางก็ไดดําเนินการ
ซอมอยูอยางตอเนื่องเกือบทุกวัน เขาไปเปลี่ยนหลอดไฟบาง ตัดกิ่งไมที่เกี่ยวสายไฟบาง เปนตน  การ
ดําเนินการอาจลาชาบาง  ขึ้นอยูกับลําดับคิวการเขาไปซอม ซึ่งลําดับตามการแจงซอมที่แจงเขามาครับ 
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นายอับดุลรอฮิม  
เจะโกะ  
สมาชิกสภาเทศบาล 

กระผมขอเสนอขยายเขตไฟฟาเพิ่มเติมในซอยอาแด ที่ชุมชนสุเหรา อยากใหเพิ่มเติมอีก 2 เสา 
เพื่อใหเขาถึงขางในซอยมากข้ึนครับ 

ที่ประชุม         มติที่ประชุมรบัทราบ  
นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

         ไมทราบวามีทานใดจะเสนอประเด็นปญหาอื่นๆ เพิ่มเติมอีกหรอืไม 

 -  ที่ประชุมไมมีเสนอประเด็นอื่นๆเพิ่มเติม  - 

นายใสดี  หะยีบือราเฮง
ประธานสภาเทศบาล 

        เมื่อไมมีผูใดซักถามหรือเสนอเรื่องใหที่ประชุมรับทราบอีก กระผมขอปดการประชุมในครั้งนี้  
และขอขอบคุณทุกทานที่ไดเขารวมประชุมสภาเทศบาลฯ ในวันนี้ ขอบคุณครับ 

 
เลิกประชุมเวลา  11.15  น. 
 
 

(ลงชื่อ)       อานัน   สีระโก     อาผูจดรายงานการประชุม 
                                                (นายอานัน   สีระโก)  

 เลขานุการสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก 
 
 
 
                          (ลงชื่อ)     ใสดี  หะยบีือราเฮงอาหผูตรวจรายงานการประชุม 
              (นายใสด ี หะยีบือราเฮง)  

   ประธานสภาเทศบาลตําบลมะรือโบตก                
 
 
 

                    (ลงชื่อ)      มามุ  หะยีดอเลาะนิอาประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                       (นายมามุ  หะยีดอเลาะ) 
 

 
 
                                      (ลงชื่อ)       ปทมา  ยือราเฮง   บือรกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                              (นางสาวปทมา  ยือราเฮง)  
    
 

 
                (ลงชื่อ)   อั ตูแวนูนีลา  มือรีงิงบดุลกเลขานุการกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                                             (นางสาวตูแวนูนีลา  มือรีงงิ) 

 
  

- 11 - 


